

Số: 123 /BC-HĐND

Nghi Xuân, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện (Báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXI)

Sau khi nghiên cứu, xem xét các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các ngành liên quan trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXI; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của UBND huyện, các ngành thuộc khối nội chính về tình hình chấp hành pháp luật năm 2022 và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

#### A. VỀ CÁC BÁO CÁO

##### I. Đánh giá tình hình chung

##### 1. Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh

Trong năm 2022, UBND huyện và các ngành đã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và đảm bảo an ninh chính trị và an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án SSCĐ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề đặt ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển giao quân; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm với các loại tội phạm, TTATXH được giữ vững, tình hình tai nạn giao thông từng bước được kiểm chế<sup>1</sup>.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Tình hình An ninh - chính trị, Trật tự - ATXH vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, liêu lĩnh. Đặc biệt là xuất hiện hình thức thủ đoạn mới để trộm cắp tài sản là trộm tiền qua thẻ ngân hàng ATM.

##### 2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm<sup>2</sup>. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát xử lý các vụ việc tồn đọng, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Một số vụ việc khiếu nại tồn đọng,

<sup>1</sup> Xây ra 06 vụ, làm 5 người chết, 2 người bị thương (bằng số vụ, giảm 02 người chết, 03 người bị thương so với cùng kỳ)

<sup>2</sup> Năm 2022 đã tiếp 264 lượt công dân; tiếp 239 người, tiếp 160 vụ việc; trong đó có 01 đoàn đông 22 người; tiếp nhận 385 đơn, trong đó (Kỳ trước chuyển sang 19 đơn, tiếp nhận trong kỳ 366 đơn; Số đơn đã xử lý 385 đơn/tổng số đơn tiếp nhận 385 đơn tiếp nhận.; Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý 297 đơn/297 số vụ việc; Số đơn, số vụ việc không đủ điều kiện xử lý 88 đơn/88 số vụ việc.

phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết<sup>3</sup>. Tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tại trụ sở tiếp dân của huyện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, cải thiện thứ bậc xếp hạng so với năm 2021.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số vụ việc KNTC rất phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB qua các thời kỳ giải quyết nhiều lần nhưng chưa triệt để; việc thụ lý, tổ chức kiểm tra xác minh, giải quyết KNTC theo thẩm quyền còn kéo dài; việc phân loại, xử lý đơn thư tại một số đơn vị chưa chính xác, đảm bảo thời gian, chưa đúng với bản chất sự việc, dẫn đến áp dụng quy trình giải quyết chưa đảm bảo theo quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; vai trò, trách nhiệm về yêu cầu, trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của người đứng đầu và một bộ phận CBCC ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế...

### **3. Công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án**

Các cơ quan Tư pháp đã đề cao trách nhiệm, tích cực nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp từ giai đoạn xử lý tin báo, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cho đến thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đạt kết quả tốt. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định không khởi tố, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đảm bảo 100% các quyết định đều có căn cứ, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đúng người, đúng tội; chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không có án quá hạn luật định, các bản án, quyết định của Tòa án ban hành đúng pháp luật; Công tác Thi hành án dân sự đạt và vượt kế hoạch trên giao<sup>4</sup>.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Sự phối hợp của một số tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ chưa kịp thời, sơ sài về nội dung dẫn đến tình trạng các vụ, việc phải tạm đình chỉ kéo dài thời gian giải quyết, đặc biệt là các tranh chấp về đất đai. Phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo, Chấp hành viên chưa khoa học, tiến độ giải quyết án của đơn vị chưa quyết liệt, triệt để. Vai trò của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự nói chung và một số thành viên chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ.

## **II. Một số kiến nghị đề xuất**

### **1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện**

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, dự báo, kịp thời đề ra các giải pháp thực

<sup>3</sup> Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung xử lý 02 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

<sup>4</sup> Trong năm VKS khởi tố mới 42 vụ, 87 bị can (giảm 04 vụ, 9 tăng bị can so với cùng kỳ 2021); Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết được 198/220 vụ, việc - đạt tỷ lệ 90%; Chỉ cục Thi hành án dân sự huyện đã thi hành 212 việc, 7.023.220.000đ đồng, đạt tỷ lệ 87,07% về việc, đạt tỷ lệ 66,34% về tiền, vượt 21,34% so với tỷ lệ được giao

hiện hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan liên quan để chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp, nhất là các vụ việc tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai nhằm làm giảm các vụ việc tranh chấp, hạn chế phát sinh đơn thư KNTC, KNPA của người dân; Có phương án chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện điều chỉnh những sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

**Hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho hoạt động của các cơ quan tư pháp để tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân dân.** Cơ sở vật chất của Tòa án đã xuống cấp, đề nghị có phương án quy hoạch đất đáp ứng diện tích tối thiểu để ngành hỗ trợ đầu tư xây mới trụ sở hiện đại, đồng bộ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ.

## 2. Các cơ quan tư pháp

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc lựa chọn các vụ án hình sự để xét xử rút kinh nghiệm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân biết về những vấn đề liên quan đến ngành và những dự báo có thể phát sinh trên thực tế; kịp thời xử lý các tin báo về tội phạm để phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa để phát sinh các vụ việc phạm tội có thể xảy ra.

Đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Pháp lệnh xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự để rà soát các bản án dân sự chưa thi hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Tòa án.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; các ngành chủ động rà soát những nội dung là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện để kịp thời phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền cho nhân dân.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư; xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài, khiếu kiện đông người tại địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành để giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

### **3. Đề nghị UBMTTQ và các Tổ chức đoàn thể các cấp**

Thường xuyên chủ động phối hợp vận động cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

#### **B. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT (Phần Quốc phòng an ninh)**

Ban pháp chế nhất trí như dự thảo của nghị quyết.

Ban pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện báo cáo thẩm tra trên lĩnh vực thi hành pháp luật trong năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CVVP (HĐ);
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Văn Thư**